

THÔNG BÁO**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Khoa Quản lý đất đai
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM năm học 2024-2025**

Ngành : Quản lý đất đai

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
II	Mục tiêu kiến thức, Kỹ năng, Thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>- Mục tiêu chung:</p> <p>Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho Đào tạo trình độ thạc sĩ ứng dụng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong công tác quản lý đất đai của các địa phương.</p> <p>- Mục tiêu cụ thể:</p> <p>+ Đào tạo thạc sĩ ứng dụng có Tư duy phức hợp và Khả năng hoà nhập vào thực tế, vận dụng linh hoạt Kiến thức chuyên môn và sử dụng Kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết một cách tổng thể các nội dung kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, quy hoạch và hành chính trong các hoạt động quản lý đất đai.</p> <p>+ Các học phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc củng cố cho học viên kiến thức cơ bản và nâng cao tư duy hệ thống về ngành Quản lý đất đai.</p> <p>+ Mỗi học phần kiến thức chuyên ngành cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lý luận, thực trạng và giải pháp thực hiện hoặc hoàn thiện một trong các nội dung quản lý đất đai.</p> <p>+ Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, có thể sử dụng ngoại ngữ để tìm kiếm thông tin cần thiết, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành, trình bày và công bố kết quả nghiên cứu, trình bày báo cáo chuyên ngành</p> <p>+ Các học phần kiến thức chuyên ngành tự chọn được tập hợp thành từng nhóm kiến thức phù hợp với lĩnh vực chuyên trách của học viên, cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc thực hiện luận văn tốt nghiệp theo đề tài được lựa chọn từ các vấn đề thực tiễn của địa phương.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>+ Hội thảo, hội nghị khoa học;</p> <p>+ Thực tế tại doanh nghiệp;</p> <p>+ Khoa cấp học bổng khuyến học cho HVCH ngành QLĐĐ hàng năm;</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ) bố trí các học phần kiến thức giáo dục chung, kiến thức giáo dục cơ sở và chuyên nghiệp, kiến thức thực tập và tốt nghiệp.

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo ngành học trong thời gian quy định cho khóa học và thỏa mãn các yêu cầu về kết quả học tập và các điều kiện khác theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện Khoa Quản lý đất đai chuẩn bị đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Quản lý đất đai nên sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành QLĐĐ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ chuyên môn. - Chương trình được đào tạo hướng đến QLĐĐ thông minh, nên sinh viên được trang bị lý thuyết, phương pháp, phương tiện kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu cho công việc và mở rộng nâng cao trình độ theo hướng hội nhập.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ quản lý, chuyên viên tại UBND các tỉnh, Sở TNMT - Cán bộ quản lý, Chuyên viên tại các VP Đăng ký đất đai, Chi nhánh VP đăng ký đất đai - Công chức địa chính tại UBND xã, phường, thị trấn - Cán bộ quản lý, Chuyên viên tại các Viện nghiên cứu về đất đai, quy hoạch - Lãnh đạo, Nhân viên tại các Tập đoàn, công ty Bất động sản - Chuyên viên tại các ngân hàng (định giá BĐS); - Nhân viên tại các tập đoàn, cty về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. - Nhân viên tại các công ty tư vấn, đo đạc, ... - Tại các đoàn điều tra, khảo sát, ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Lê Hoàng Nghiêm